



ประกาศสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน  
เรื่อง ผลการตัดสินรางวัล Young Ombudsman Awards  
ภายใต้แนวคิด “อำนวยความสะดวกและเป็นธรรมและความสะดวกให้แก่ประชาชน”

\*\*\*\*\*

ตามที่สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ได้เชิญชวนนิสิต นักศึกษา ที่มีความสนใจเข้าร่วมส่งผลงาน  
เข้าประกวดภายใต้แนวคิด “อำนวยความสะดวกและเป็นธรรมและความสะดวกให้แก่ประชาชน” โดยกำหนดประเภทผลงาน  
ออกเป็น ๒ ประเภท ได้แก่ ผลงานประเภทโครงการด้านการแก้ไขกฎหมาย กฎ ข้อบังคับ ระเบียบ คำสั่ง หรือ  
ขั้นตอนใด ๆ ที่ก่อให้เกิดความเดือดร้อนหรือไม่เป็นธรรมแก่ประชาชน และผลงานประเภทโครงการด้านนวัตกรรม  
เพื่ออำนวยความสะดวกและเป็นธรรมและความสะดวกให้แก่ประชาชน มีวัตถุประสงค์เพื่อสรรหาผลงานที่มีคุณภาพ  
สามารถผลักดันให้เกิดกระบวนการแก้ไขปรับปรุงกฎหมาย กฎ ข้อบังคับ ระเบียบ คำสั่ง หรือ ขั้นตอนใด ๆ  
ตลอดจนการสร้างนวัตกรรมเพื่ออำนวยความสะดวกและเป็นธรรมและความสะดวกให้แก่ประชาชน นั้น

ในการนี้ สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินได้พิจารณาตัดสินรางวัล Young Ombudsman Awards โดยมี  
ผลงานที่ได้รับรางวัลแบ่งตามประเภทผลงาน ดังนี้

๑. ผลงานประเภทโครงการด้านการแก้ไขกฎหมาย กฎ ข้อบังคับ ระเบียบ คำสั่ง หรือขั้นตอนใด ๆ  
ที่ก่อให้เกิดความเดือดร้อนหรือไม่เป็นธรรมแก่ประชาชน

รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ โครงการการศึกษาเรื่องแนวทางการลดขั้นตอนการขอใบอนุญาตทำงานของ  
แรงงานต่างด้าวภาคประมงทะเลจังหวัดสมุทรสาคร

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ ได้แก่ โครงการการศึกษาเรื่องปัญหาแนวคิดยุติธรรมชุมชน  
ในพระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ. ๒๕๖๒

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ ได้แก่ โครงการการศึกษาเรื่องพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ  
ว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๖๐ : ปัญหาการไม่มีกฎหมายควบคุมการออกนโยบายหาเสียงของพรรคการเมือง  
ในการเลือกตั้งอันก่อให้เกิดความเดือดร้อนและความไม่เป็นธรรมแก่ประชาชน

๒. ผลงานประเภทโครงการด้านนวัตกรรมเพื่ออำนวยความสะดวกและเป็นธรรมและความสะดวกให้แก่ประชาชน

รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ โครงการการศึกษาเรื่อง “ฉันจะแจ้ง : ดิจิทัลแพลตฟอร์มเพื่อรับคำร้องเรียนพร้อมด้วยระบบคัดกรองความเกี่ยวข้องในอำนาจหน้าที่ของสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน”

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ ได้แก่ โครงการการศึกษาเรื่องกลไกการช่วยเหลือผู้พิการทางสายตาในการเดินทางด้วยรถโดยสารประจำทางสาธารณะ

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ ได้แก่ โครงการการศึกษาเรื่องการพัฒนาแพลตฟอร์มแอปพลิเคชันเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนในกระบวนการยุติธรรม ภายใต้ชื่อ LAW DOO

ทั้งนี้ นิสิต นักศึกษาเจ้าของผลงานจะมีเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับเพื่อแจ้งทราบ โดยสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สถาบันผู้ตรวจการแผ่นดินศึกษา สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๑๔๑ ๙๓๘๓ และ ๐ ๒๑๔๑ ๙๒๔๒ ในวันและเวลาราชการ หรือผ่านทาง [www.ombudsman.go.th](http://www.ombudsman.go.th)

ประกาศ ณ วันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๖

พันตำรวจโท



(กীরป กฤตธีรานนท์)

เลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน